

# ชาวบ้านจ.อุดรฯไม่เอาเหมือง

## จวรกรองผู้ว่ามัดมือชก-รู้ก่อนจัดปรองดองวัน

● อุดรธานี-ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยืนยันไม่เอาเหมืองและไม่เข้าร่วมเวทีปรองดองโพแทช จวรกรองผู้ว่า อุดรธานี มัดมือชกชาวบ้านรู้ล่วงหน้าก่อนจัดเวทีปรองดองโพแทชเพียง 1 คืน ระบุ การต่อต้านเหมืองไม่ใช่ขัดแย้งทางการเมือง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่า อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป” กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ที่หอประชุม มรก.อุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้ จัดโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จ.อุดรธานี เพื่อให้ตัวแทน บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น (เอพีพีซี) จำกัด มาชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่รับฟังและมีเวทีเสวนา ประกอบด้วย ประธานหอการค้าอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี และผอ.สนง.การอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ (กพร.) ผจก.ใหญ่ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จก. โดยมีตร.ประจัญ กิ่งมิ่ง แอ ประธานสภาเครือข่ายภาคประชาชน จ.อุดรธานี ดำเนินรายการ โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ปฏิเสธไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเสวนาเพราะเห็นว่าไม่เป็นกลางชาวบ้านถูกมัดมือชก

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีหรือกลุ่มต่อ



ด้านเหมืองโพแทช นำโดยนางมณี บุญรอด นำชาวบ้านจำนวนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีเขียวเคลื่อนไหวนอกห้องประชุม เริ่มจากรวมตัวที่หน้า มรก.อุดรธานี แจกแถลงการณ์เรื่อง “ผู้ว่าอุดรฯ รั้งใช้นายทุนเหมืองแร่จัดฉากเวทีปรองดอง...พวกเราไม่เอา หยุค!!” เดินหน้าเหมืองโพแทช คืบคลานความสุขให้ชาวอุดรธานี” และเดินเท้ามาหน้าห้องประชุม พร้อมปราศรัยผ่านโทรโข่งไม่เห็นด้วยกับการจัดเวทีก่อนแยกย้ายเดินทางกลับโดยมีตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) มารักษาความสงบรอบห้องประชุม

นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ต่อสู้คัดค้านเหมืองโพแทชมา 14 ปี ไม่รู้ว่าจะมีการจัดเวทีครั้งนี้มาก่อน กระทั่งเย็นวันที่ 26 มิถุนายน 2557 รู้จากเอกสารของนายอำเภอแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้านให้นำชาวบ้าน หมู่บ้านละ 10 คนมาร่วมงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นชัดว่า เวทีไม่เป็นกลาง เข้าข้างนายทุน มีเพียงคำชี้แจงของนายทุนฝ่ายเดียวและผู้ร่วมเสวนาที่ผ่านมาก็แสดงท่าทีสนับสนุน ส่วนที่ระบุว่าเวทีเสวนามีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็ไม่เคย

พูดคุยเรื่องนี้มาก่อน จึงทำหน้าที่สื่อถึงผู้ว่าฯ ไม่เห็นด้วยกับเวทีนี้และให้ยกเลิกไปก่อน

“การต่อต้านเหมืองโพนแพงไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองแต่เป็นการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อเป็นการฉวยโอกาสช่วงประกาศใช้กฎอัยการศึก กลุ่มอนุรักษ์ฯ พร้อมสนับสนุนให้มีเวทีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข” นางมณี กล่าว

ขณะที่นายปัญญา วงษ์ชาติ ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิตนเอง จ.อุดรธานี ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ทำหน้าที่สื่อถึงผู้ว่าฯ อุดรธานี ยื่นข้อเสนอให้ทหารและฝ่ายปกครอง 5 ข้อ คือ ขอให้จัดกระบวนการปรองดองลงไประดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ลงพื้นที่จัดให้ชาวบ้านมีโอกาสรับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ที่ผ่านมากกระบวนการนี้ไม่สามารถจัดได้ ขอให้ “องค์กรพิทักษ์สิทธิตนเอง” มีส่วนร่วมแก้ปัญหา ขอให้ผู้ว่าฯ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ นายอำเภอลงพื้นที่พบประชาชน และขอให้ทหารและฝ่ายปกครอง รับผิดชอบต่อคดีที่ตัดสินใจที่จะเดินหน้าโครงการเหมืองโพนแพงหรือไม่ และประกาศการตัดสินใจให้ประชาชนทราบโดยชัดเจน

ด้านนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าฯ อุดรธานี กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ทางศปป.อุดรธานี ได้เชิญทุกกลุ่มมาร่วม แต่กลุ่มต่อต้านไม่มากก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ต่อไปคงต้องออกเวทีเรื่องโพนแพงมากขึ้น ทำเวทีเสวนาทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านต้องให้อำเภอดำเนินการต่อและเวทีนี้เป็นการทำความเข้าใจให้ชาวบ้านที่อยู่เขตเหมืองแร่โพนแพงได้รับฟังว่า ทางเขตพื้นที่รับปากจะอย่างไรเมื่อเปิดเหมืองไปแล้ว ทำไม่ได้ก็ต้องปิดเหมือง ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด